



ผลงานดีเด่น สาขาการบริหารจัดการ พลอากาศเอก ประกอบ บุรพรัตน์

อาคารคุ้มเกล้าฯ หลังใหญ่ เด่นเป็นสง่าในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นหนึ่งในผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการ ของ พลอากาศเอก ประกอบ บุรพรัตน์ ด้วยตำแหน่งผู้นำสูงสุดของเหล่าทหารแพทย์ กองทัพอากาศ ย่อมแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่มีอย่างสมบูรณ์เต็มเปี่ยมในตัวแพทย์ทหารอากาศผู้นี้

ความเป็นผู้มองการณ์ไกล กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าทำ โดยมุ่งผลประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมของพลอากาศเอก ประกอบ บุรพรัตน์ นี้ ส่งผลให้มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิ การนำชุมชนร่วมแรงร่วมใจบริจาคทรัพย์สมทบงบประมาณแผ่นดิน สร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน การสร้างโรงไฟฟ้า ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน การระดมทุนเพื่อสร้างอาคารคุ้มเกล้าฯ ขึ้นแทนที่ อาคารเดิมมีอายุมาก ให้เป็นอาคารแพทย์ที่ทันสมัยมีขีดความสามารถสูง พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน และเครื่องมือทันตแพทย์ที่ทันสมัย โดยการออกสลากบำรุงการกุศลมูลนิธิ “คุ้มเกล้าฯ” การดำเนินการโครงการ “วัดอุ้มงคลคุ้มเกล้าฯ” เพื่อเป็นเงินต้นสำรองไว้บำรุงรักษาอาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

นอกเหนือจากการสร้างอาคารและถาวรวัตถุแล้ว ในฐานะผู้นำหน่วย ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มให้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งแรกที่มีระบบคอมพิวเตอร์ใช้งานเฉพาะเบียน มีการบันทึกข้อมูลย้อนหลังไปห้าปี ในแง่ของการบริหารจัดการด้านกำลังพลและงานวิชาการ พลอากาศเอก ประกอบ บุรพรัตน์ เป็นผู้หนึ่งที่ทำให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มให้มีการประชุมวิชาการทางการแพทย์เป็นประจำทุกปี มีการก่อตั้งกรรมการวิชาการในหน่วย ซึ่งยังปฏิบัติติดต่อกันมาจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ มีการยกย่องเชิดชู โดยจัดรางวัลสำหรับผู้ที่ทำดีทุกสาขา รวมไปถึงการสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าและเพิ่มพูนทักษะของบุคลากร

งานสำคัญอีกประการหนึ่งคือ โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่ หรือนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในการดำเนินการเปิดการศึกษาและผลิตแพทย์ขึ้นในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเพิ่มจำนวนแพทย์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ผลพลอยได้ประการสำคัญ คือ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนการสอนทางการแพทย์ของ

กองทัพอากาศ อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าและพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ ปัจจุบันมีแพทย์ที่สำเร็จตามโครงการนี้กระจายกันออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ลักษณะที่โดดเด่นอีกหลายๆ อย่างของพลอากาศเอก ประกอบ บุรพรัตน์ ที่ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน หรือผู้ใหญ่ ต่างเห็นตรงกันได้แก่ การมีลักษณะผู้นำที่ดีเยี่ยม มีความคิดริเริ่ม เป็นนักพัฒนา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี จนทำให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นบุคคลที่ทุ่มเทให้กับงาน มีความอดทนสูง เสียสละ เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ และเป็นแบบอย่างที่ดีของแพทย์ผู้ร่วมงาน ซึ่งพิสูจน์ได้จาก การได้รับรางวัล การได้รับการยกย่อง เชิดชู อาทิ รางวัลสังข์เงิน สาขาการประชาสัมพันธ์ รางวัลมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เป็นต้น